



## ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา  
สังกัดภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่  
ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ โดยพบการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเพิ่มจำนวนมากขึ้น  
เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่เป็นบุคคลในครอบครัว โดยแนวโน้มการระบาดอาจมีความรุนแรง  
มากขึ้น และยังคงพบการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้งแบบกลุ่มก้อนในชุมชน การเดินทางกลับมาจาก  
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะไม่แสดงอาการ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการ  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบกับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อาศัยอำนาจตามความใน ๗ (๑) ข้อ ๑๑ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อน เวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ชัยภูมิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ให้โรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สังกัดภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด  
ชัยภูมิ กำหนดทำการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และต้อง  
ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) ก่อนทำการเปิดภาคเรียนในวันดังกล่าว

๒. หากโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาใด มีความพร้อม และประสงค์จะเปิด  
ภาคเรียน ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนกำหนดตามข้อ ๑. ให้โรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา  
ทุกแห่งพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ ดังนี้

(๑) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง ๔ รูปแบบ คือ On Air, Online, On Hand และ  
On Demand ผ่านทางไปรษณีย์ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตามกรอบแนวทาง ๖ มิติ  
๖ ข้อปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(๒) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และผ่านการตรวจรับรองผลการประเมินจากของทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.), ศูนย์  
ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปก.ท.), ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) เป็นเวลา  
อย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันที่ประสงค์ทำการเปิดภาคเรียน

(๓) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ รวบรวมและรายงานการประเมินผลของระบบ  
Thai Stop Covid+ (TSC+) ของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ และรายงานให้  
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนเปิดภาคเรียนก่อนกำหนดดังกล่าวต่อไป

/๔. ให้ครู ...

๔. ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาที่กลับมาจากต่างจังหวัด รายงานตัว กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ และเข้ารับการตรวจ คัดกรองเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Rapid Test) ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A : เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร - สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน - ล้างมือบ่อยๆ - ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 - ใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ " และ "หมอชนะ" อย่างเคร่งครัด และให้แยกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอยู่ที่ บ้านหรือที่พัก (Home Quarantine) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต้องถือปฏิบัติแนวทางและ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษา รายละเอียด ที่แนบมาท้ายประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชัยภูมิ

# แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

## ๑. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Re-Opening)

๑.๑ ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแบบประเมินการติดตามประเมินผลฯ ในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school/> หรือตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒ ประเมินสถานการณ์ และความพร้อม ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิกำหนด โดยมีการตรวจรับรองการประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ทิมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.), ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปก.ท.), ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ในระดับพื้นที่ เป็นต้น

๑.๓ จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ให้มีการเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑.๔ ปฏิบัติตามกรอบแนวทาง ๖ มิติ ได้แก่ การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้วยโอกาส สวัสดิภาพและคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน ที่มีความเชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยลดการแพร่เชื้อโรค ๖ ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ ๑.คัดกรองวัดไข้ ๒.สวมหน้ากาก ๓.ล้างมือ ๔.เว้นระยะห่าง ๕.ทำความสะอาด ๖. ลดแออัด

## ๒. แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

คัดกรองผู้ที่มีประวัติไข้หรืออุณหภูมิกายได้ ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง (น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง ๑๔ วันก่อนมีอาการ ถือว่าเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง) ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินการต่อไป

หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

๑) คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย

๒) สวมหน้ากาก (Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

/๓) ล้างมือ...



๓) ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๔) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่

๕) ทำความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน

๖) ลดแออัด (Reducing) : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลือเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด

ทั้งนี้ขอให้ทุกโรงเรียนได้ประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ตามระบบ Thai Stop Covid Plus และรวบรวมส่งเขตพื้นที่การศึกษา ภายในเกินวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หากประสงค์ จะประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงานหรือโรงเรียนทั้งตัวเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถใช้แบบประเมิน ด้วยแอปพลิเคชันเซฟไทย (Thai save Thai) ก่อนเปิดเทอม ๑๔ วัน ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาที่กลับมาจากต่างจังหวัดรายงานตัวกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ในพื้นที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Rapid Test) ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A : เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร - สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน - ล้างมือบ่อยๆ - ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" อย่างเคร่งครัด และให้แยกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านหรือที่พัก (Home Quarantine) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันหากมีกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ติดต่อขอรับการตรวจ Rapid test จากโรงพยาบาลในพื้นที่ทุกแห่ง

เพื่อให้แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดประโยชน์ และมีผลกระทบในทางที่ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติทำความสะอาด ดังนั้น จึงกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

QR Code



QR.Code Thai Stop Covid



QR.Code Thai Save Thai



คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา